

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา
ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
เรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลำดับ คือ

๑. รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูก
แทนที่ภายใต้ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลงอาทีก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง
ทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๑)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานความตกลงฯ ตามที่
คณะรัฐมนตรีเสนอ

๒. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่สอง สำหรับ
การดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค และภาคผนวก
ระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๒)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๓)

ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๒ และ ๓ พร้อมกันไป แต่ให้ลงมติทีละเรื่องตามลำดับ

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) ได้แถลงเหตุผลทั้ง ๒ เรื่อง ทีละเรื่อง ตามลำดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจและระเบียบปฏิบัติฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ทีละเรื่อง ตามลำดับ

๔. กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๔)

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานรัฐสภาได้ดำเนินการประชุมต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

๕. ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำดับที่ ๕)

เมื่อรัฐมนตรี้ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) ได้แถลงเหตุผล ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ ประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาความตกลงฯ ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๙ นาฬิกา



(นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย)

เลขาธิการรัฐสภา

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th